

Ngô i Công giáo chơng Cơng tũ lúc mĩi sinh ra!

Tác Giả: Lm Gioan Baotixita Đinh Xuân Minh
Thứ Năm, 12 Tháng 1 Năm 2012 07:18

Có ngô i hĩi: “Tũ i sao ngô i Công giáo chơng cơng quyũ t liũ t quá vỹ?”

Đũ c Quũ c, thũ tũ ngày 11 tháng 01 năm 2012

Có ngô i hĩi: “Tũ i sao ngô i Công giáo chơng cơng quyũ t liũ t quá vỹ?” và “Tũ i sao ngô i Công giáo xung khũ c vỹ i Cũng sũ n nhũ nũũ c vỹ i lũ a?” Lý do, là bũ i vì ngô i Công giáo khi vỹ a sinh ra đũũ c rũ a tũ i đã tuyên xũng trũ tà quyũ n ma qũ y rũ i! Bũ t cũ sũ gĩ gian ác, điũ ngoa, xũ o trá, bũ t lũũ ng, bũ t công, bũ t chính v.v. đũ u thuũ c vỹ ma qũ y. Mà, Cũng sũ n là mũ t trong nhũ ng tũ chũ c gian manh hiũ n thân ma qũ y rõ ràng nhũ t. Cũng sũ n là con Rũ n nói trong Cũ u lũũ c; Là con Rũ ng đũ, qũ y Satan trong Tân lũũ c. Đũ là lý do, tũ i sao ngô i Công giáo chơng Cũng tũ khi mũ i vỹ a lũũ t lòng mũ là vỹ!

Trũũ c khi ban Bí tích Rũ a tũ i cho ngô i lũũ n hay tân tũng, vỹ Linh mũ c hũ i ngô i muũ n lũũ n nhũ n Bí tích Rũ a tũ i: Có tũ bũ ma quũ, xa lũũ mũ i cá m đũ và đũ p tũ i do ma quũ gũy ra không? Ngô i muũ n lũũ n Bí tích Rũ a tũ i phũ i xin tũ bũ ma qũ y thì mũ i đũũ c rũ a tũ i. Cũng thũ khi các em bé con nhũ xũũ lũũ n nhũ n Bí tích Rũ a tũ i, các em còn nhũ chũ a nói đũũ c thì ba mũ và ngô i đũ đũ u tuyên xũng đũ c tin thay cho các em. Và bí tích này lũũ đũũ c tái sinh trong mũ i đũm Phũ c sinh. Mũ i ngô i tuyên hũ a lũũ i rũ a tũ i: “Chúng con xin tũ bũ ma qũ y!”



Cá m đũ cũ a ma qũ y là gĩ? Khi Chúa Giê-su rũ a tũ i xong, thì Ngũi đũũ c hũũ ng đũũ n cũ a Thiên Thũũ n vào Sa mũ c. Tũ i đũ, Ngũi ăũ chay bũũ n chũũ c ngày và bũũ ma qũ y cá m đũ. Ma qũ y có ba sũ cá m đũ:

- Cá m đũ thũ nhũũ t là lũũ m đũũ ng quyũ n lũũ c: Lũũ m đũũ ng quyũ n lũũ c là lũũũ tũ vỹ ta đũũ có thũ lũũ c, muũ n bũũ t bũũ ai thì bũũ t. Muũ n đũũ đũũ p ai thì đũũ đũũ. Muũ n hũũ i ai thì hũũ i. Lũũũ t là tao, tao ao là lũũũ t! Sũũ ng không có tình bác ái khiũũ nhũũ ng! Lũũ m đũũ ng quyũ n lũũ c là cũũ i rũũ mũũ n mũũ ng gũy ra sũũ ác.
- Cá m đũ thũ hai là tũũ cao tũũ đũũ i: Cao ngũũ o mũũ a mai nhũũ o mũũ ng, thách thũũ c quyũ n nũũng Thiên Chúa.
- Cá m đũ thũ ba, là ma qũ y hũũ a ban chũũ c tũũũ c quyũ n vỹ, cũũ a cũũ i giũũ u sang và đũũ a vỹ danh vỹũ ng, nũũ u ai qũũ y lũũ y phũũ c vỹ cho chúng: (Xem Mt 4, 1-11). Đũũng tiũũ c!

Không ít nhũũ ng kũũ đũũ vì ham lũũ i chũũ c tũũũ c mà đũũ bán rũũ lũũũ ng tâm phũũ c vỹ cho chũũ đũũ ma qũ y

Ngài Giêsu Kitô Công giáo chúng ta lúc mới sinh ra!

Tác Giả: Lm Gioan Baotixita Đinh Xuân Minh
Thứ Năm, 12 Tháng 1 Năm 2012 07:18

đi Viết Công!

Ma quỷ không cảm động Thiên Chúa. Ngài liền phán: “Satan, hãy rút khỏi tôi!” Nếu ai không trung thành với Thiên Chúa, khó mà tránh khỏi ba kẻ u ám đó này. Khi chúng ta đi kinh nguyện Cha hàng ngày, thì hãy nhớ câu: “Xin cho đi chúng con sa khỏi cảm động!” Nếu hiểu theo ý nghĩa này, có nghĩa là chúng ta xin Thiên Chúa đừng để chúng ta ham sự cảm động ma quỷ! Xin đừng để chúng ta rơi vào cơn mê mà cho đi Viết Công giảng ra, để rơi vào ngu dốt để làm tay sai phục vụ cho cho Satan Viết Công, bán rẻ anh em để đi cùng Cha trên Trời!

Chúng ta là những người đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội, được sinh lại bởi nước và Thánh Thần, thì mọi người chúng ta luôn biết thế giới này không phải là của mình đã hạ khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội là quy tâm từ bỏ ma quỷ và những cảm động của chúng. Nhưng vậy, chúng ta mới xứng đáng là con Thiên Chúa.

Chuyện gì xảy ra khi chúng ta thế giới tuyên xưng đó? Xảy ra là: “Đức Giêsu vâng lên khỏi nước, Ngài thấy các thiên sứ trên trời, và thấy Thiên Khí của anh chim bồ câu ngự xuống trên mình.” (Mc 1,10).

Lưu ý đây mới có khi mới nhận lãnh những hình ảnh trong thời Cựu Ước nói về lịch sử Chúa cứu dân Israel. “Đức Giêsu vâng lên khỏi nước”, có nghĩa chính Ngài là ông Môsê mới được Chúa Cha tuyển chọn vâng lên từ nước sông Gio-đan, để cứu loài người thoát khỏi Satan. Khi xưa Môsê được vâng lên, là Thiên Chúa đã dùng ông để cứu dân Do Thái thoát khỏi Ai-Cập.

Những ai được “vâng lên” từ sông Giođan, họ là những người Thiên Chúa ban sự cứu rỗi Chúa Thánh Thần. Họ được tuyển chọn cứu dân Ngài khỏi ách nô lệ. Chúng ta là cứu dân từ Viết Nam khỏi kiếp nô lệ Công giáo, là giới phóng dân thế giới khỏi cảnh đàn áp bất công trong thế giới.

Như thế, Phép Rửa của Đức Giêsu thiết lập làm công việc nghiêm túc và hoàn hảo của ngôn sứ Isaia nói về giới phóng cho dân thế giới Do Thái trong thế giới đầy Babylon.

Thế vậy, Chúa nói qua ngôn sứ Isaia: “Đây là người tôi trung của Ta nâng đỡ, là người tôi Ta tuyển chọn và quý mến hết lòng, Ta cho Thiên Khí Ta ngự trên nó, nó sẽ làm sáng tỏ công lý trước muôn dân.” (Is 42,1)

Khi Con Thiên Chúa cứu phép rửa, là Ngài lãnh nhận Thánh Thần để khai mào cuộc đời rao giảng Tin Mừng Mới của Thiên Chúa cách công khai. Cũng thế, người Kitô hữu cũng cần được lãnh nhận Thánh Thần trong Bí tích Thêm Sức, để chính thế giới trở nên chứng nhân cho Chúa qua sự cứu rỗi, ngôn sứ và vâng phục.

Khi chúng ta thế giới tuyên xưng trong lúc rửa tội, thì Đức Chúa Cha nghĩ gì về ta? Đức Chúa Cha hài lòng về ta như Chúa Giêsu được Cha giới thiệu với mọi người: “Đây là Con yêu dấu của Cha

Ngôn ngữ Công giáo chúng Công giáo lúc mới sinh ra!

Tác Giả: Lm Gioan Baotixita Đinh Xuân Minh
Thứ Năm, 12 Tháng 1 Năm 2012 07:18

Ta, Con đäp lòng Ta mới đäng.” (Mc 1,11).

Chúng ta thät säng và thäc hành đäng läi tuyên häa räa täi đä đäc đäp lòng Thiên Chúa chäa? Có nhäng kä còn lòng lang dä sói phäc vä cho chä đä gian tà Công giáo sän đä läp thành tích mua chäc täc. Häp tác mà không có đäi kháng?! Thiên Chúa sä phán đoán thä nào vä nhäng kä này? Hay Ngài phäi đau lòng vì ta mà thät lên: “Con làm phiän lòng Cha mới đäng, vì con làm tay sai và là tông phäm cho kä đä Viät Công?” Hä vô cäm träc phong trào đòi häi Công lý và sä thät, đä làm hài lòng chä đä Viät Công và làm phiän lòng nhäng ngäi anh em chân chính có lòng thiän tâm.

Nói tóm läi: Mới ngäi chúng ta khi thäc thi läi tuyên häa räa täi, nguyän thä cäc tä bä ma qäy và mới sä cảm đä cäa chúng, thì chúng ta gián tiäp là nhäng ngäi chäng Công giáo, chäng nhäng tä chäc xäo tá gian manh qäy quái. Ai chäng mới sä gian ác đäi trá läng gät cäa tä chäc Satan Viät Công, thì thiät nghĩ räng ngäi đó đäc gäi là nhäng ngäi con yêu đäu cäa Chúa, đäp lòng Thiên Chúa mới đäng. Täng träi sä xä mä ra chiäu räi hào quang sáng läng trên gäng mät hä!

Mäi län chúng ta vào nhà thä chä mäc thánh làm đäu thánh giá, thì chúng ta hãy nhä räng, chúng ta thuäc vä con cái yêu đäu cäa Ngài. Và nguyän thä mäng: “Satan, hãy cút khäi näi ta!”. Nhäng, chúng ta thät sä đã làm đäp lòng Thiên Chúa? Näu chäa, thì hãy nghe läi Ngài và thäc thi ngay bây giä läi Ngäi đäy!